



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

.....

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา การเลือกพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยกำหนดอายุบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวภัทรวดี มณีภาค	ให้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด พิษณุโลก
๒	นางวรุณี กิ่งศักดิ์	
๓	นางอัญนิกา คำอุ่น	

ทั้งนี้ สำหรับผู้ไม่ประสงค์เข้ารับการประเมิน ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม และผู้ที่เข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม โดยวิธีการสัมภาษณ์ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสรรในครั้ง นี้ จะยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรตามประกาศของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก (หากเกินกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์) โดยเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  
ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๖ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน ๒ ฉบับ
๕. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  
สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้ชาย) จำนวน ๒ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ  
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.พ. กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ

กรณีที่ต้องการตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุไปแล้วต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางตจเดือน คำวัง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก